



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



คืนยิ้มสวยให้น้องด้อยโอกาส

คืนยิ้มสวยให้น้องด้อยโอกาส เพื่อใช้ดำเนินชีวิตได้ปกติ

โครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลไทย และนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือ โครงการคืนรอยยิ้มสวย ปี 2555 มีพันธมิตรเพิ่ม โดยมีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก และโรงพยาบาลชลประทาน เสนอตัวเข้าร่วมโครงการ เปิดศูนย์รักษา ผ่าตัด ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ทูพพลภาพ พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร่วมทั้งบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี

นवलพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทให้การสนับสนุนโครงการคืนรอยยิ้มสวย ให้แก่ผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยพบว่า เด็กที่ปากแหว่งเพดานโหว่จะมีปัญหาหลายด้าน เช่น การดูดนม การกลืนนม และกลืนอาหารที่ยากลำบาก ปอดติดเชื้อง่าย สำลักอาหารเข้าทางเดินหายใจ เมื่อเด็ก ๆ

เหล่านี้โตขึ้นก็จะขาดความมั่นใจในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการพูด การออกเสียงที่ไม่ชัดเจน เหมือนคนปกติทั่วไป

"เด็กหลายคนที่ได้เข้ารับการผ่าตัดสามารถกลับไปใช้ดำเนินชีวิตได้ปกติ ได้เห็นรอยยิ้มสวยๆ ของเด็กๆ สำหรับโครงการ ปีที่ 3 มีผู้ปกครองติดต่อขอนำลูกหลานพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ และ ยากไร้ เข้าร่วมโครงการถึง 200 คน ซึ่งบริษัทขอยืนยันว่า จะร่วมช่วยเหลือสังคมไทยร่วมกับโครงการ ดีๆ เช่นนี้ตลอดไป"

รันดร์สวัสดิ์ ชาเทรราช "น้องมะพร้าว" ด.ญ.ณัฐธยาน์ ชาเทรราช วัย 1 ขวบ 6 เดือน ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาอาการปากแหว่งเพดานโหว่ ในโครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล ไทย-นานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เล่าว่า รู้สึกเสียใจมากที่รู้ว่าลูกเกิดมาเพดานโหว่ และ คิดตลอดเวลาว่า ต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาลูกให้หาย กระทั่งลูกอายุได้ 1 ขวบ จึงพาไปรักษาที่ จ. ขอนแก่น และได้รู้จักกับมูลนิธิตะวันฉาย ทางคุณหมอมของมูลนิธิได้แนะนำให้เข้าสมัครร่วมเป็นคนไข้ ในโครงการ ได้รับการตอบรับโดยทันที หลังผ่าตัดลูกว่าเร็งและน่าจะหายเป็นปกติในไม่ช้า ขอขอบคุณคุณหมอมจากต่างประเทศที่ช่วยรักษาน้องมะพร้าว รวมทั้งเด็กไทยคนอื่นๆ ให้ได้รับโอกาส ดีๆ เช่นนี้

คณะแพทย์และพยาบาลที่เดินทางมาทำการรักษาในโครงการนี้ ประกอบด้วย กลุ่ม ศัลยแพทย์ พยาบาลไทย นานาชาติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ กว่า 45 ท่าน จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัย โคโลัมเบีย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ฯลฯ โดยร่วมกันออกทุนทรัพย์ส่วนตัวในการเดินทาง มาผ่าตัดรักษาผู้ป่วย ผู้พิการ และทำการรักษาตลอดระยะเวลาจนสิ้นสุดโครงการ ถือเป็น น้ำใจอันประเสริฐที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน